

## มธ. ศูนย์ลำปาง จัดโครงการให้ความรู้ “ก้าวทันอาเซียน”

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง โดยหมวดบริการวิชาการและวิจัย งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษาศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง จัดโครงการให้ความรู้ “ก้าวทันอาเซียน” ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง และศึกษาหาความรู้นอกสถานที่ เช่น แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ธุรกิจ โรงแรม ธุรกิจการขายของที่ระลึก ธุรกิจร้านอาหาร สมาคมรถม้า โรงงานเซรามิก จำนวน 2 วัน เมื่อเร็วๆ นี้

อาจารย์ ดร. ยิ่งลักษณ์ กาญจนฤกษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย ศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า โครงการให้ความรู้ “ก้าวทันอาเซียน” มีกิจกรรมภายใต้โครงการหลากหลาย กิจกรรม ได้แก่ การเสวนาพิเศษหัวข้อ “**เที่ยวท่องทั่วอาเซียน**” โดยได้รับเกียรติจาก คุณศุ บุญเลี้ยง นักคิด นักเขียน นักเดินทาง คุณจิตรา ผดุงศักดิ์ นักธุรกิจ นักเดินทาง ช่างภาพ นักอ่านแล้วเขียน และบินหลา สันกาลาศีรี นักเขียน เจ้าของรางวัลวรรณกรรมยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประเทศไทย ประจำปี 2548 มาร่วมกันเสวนา เกี่ยวกับการเปิดเสรีบริการด้านการท่องเที่ยว รวมถึงธุรกิจท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้องภายใต้กรอบอาเซียน ซึ่งในอนาคตการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวจะยิ่งทวีความเข้มข้นเพิ่มมากขึ้น การเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามา ลงทุนในเมืองไทย ด้วยการถือครองสัดส่วนการถือหุ้นจะเพิ่มมากขึ้น จากคู่แข่งทั้งรายเดิมและรายใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ ตลาดเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งในตลาด และการให้บริการด้านการท่องเที่ยวที่คาดว่าจะมีขนาดใหญ่ขึ้นตามแนวโน้มมูลค่า เศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน จากนั้นเป็น การบรรยายเรื่อง “**สวัสดิการสังคมในอาเซียน**” โดย อาจารย์ ปรีดา ตาสี อาจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ณ ห้อง 3502 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ต่อมามีการจัด**สุนทรียเสวนา หัวข้อ “ความหลากหลายจากการเรียนรู้”** ณ ห้อง 3312 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น นำการเสวนาโดย อาจารย์พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เริ่มนำการเรียนรู้จาก ประเทศลาว อาจารย์กรุณา ใจใส ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและการนักศึกษา ศูนย์ลำปาง คณะสังคมสงเคราะห์ ศาสตร์ เริ่มนำการเรียนรู้จากประเทศเวียดนาม นางสาวสุภาณี แก้วมณี ผู้อำนวยการกองบริหารศูนย์ลำปาง เริ่มนำ การเรียนรู้จากประเทศเมียนมาร์ และดำเนินการเสวนาโดย นายไกรลาศ กันทาแจ่ม นักวิชาการศึกษา

ในวันรุ่งขึ้น ผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวนมากกว่า 150 คน ได้ออกไปศึกษาแหล่งท่องเที่ยว ในจังหวัดลำปาง โดยแบ่งเป็นกลุ่ม และกลับมาถอดบทเรียน นำเสนอผลการเรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง เพื่อให้ก้าวทันอาเซียนในปัจจุบัน ในแง่ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ผู้คน ศักยภาพ การพัฒนา ความเป็นสังคม และความยั่งยืน ณ ห้อง 3502 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

อาจารย์ ดร. ยิ่งลักษณ์ กาญจนฤกษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย ศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากกิจกรรมภายใต้โครงการข้างต้น ทำให้ผู้ที่เข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อก้าวทันอาเซียนในปัจจุบัน และสามารถถ่ายทอดบทเรียน เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในจังหวัดลำปางได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ก้าวทันอาเซียนในปัจจุบันได้

